

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 18/7/2023 xem xét việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn**

Ngày 18/7/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Công văn số 1518/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong những năm qua, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là một động lực quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, sức cạnh tranh còn yếu. Do đó, để đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh phát triển về quy mô, chất lượng và tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

Để việc triển khai thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết nêu trên đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện, thống nhất về chủ trương, nội dung thực hiện như sau:

1. Xác định Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, là chính sách đặc thù của tỉnh để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

2. Thống nhất chủ trương về 07 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng và bổ sung thêm 03 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Chính sách hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hợp đồng điện tử.

3. Đối với Chính sách Hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số và Chính sách hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc hỗ trợ, trên cơ sở đó xây dựng phạm vi hỗ trợ, mức hỗ trợ, biện pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngân sách nhà nước của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn.

4. Về đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, chủ thể chủ trì tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng rõ các tiêu chí cụ thể của các đối tượng được hưởng chính sách; bổ sung rõ nguyên tắc hỗ trợ là sau hay trước khi thực hiện nội dung chính sách và các nguyên tắc cần thiết khác. Quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện chính sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc họp, hoàn thiện báo cáo, nội dung trình, trong đó bổ sung nội dung đánh giá tác động của việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh trong thời gian qua để làm rõ thêm căn cứ, cơ sở, sự cần thiết việc xây dựng Nghị quyết đặc thù nêu trên; khẩn trương hoàn thiện và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản pháp luật về chính sách đặc thù của tỉnh (*quy trình 2 bước*) theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VTD).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Văn Chiền**

